

แผนการดำเนินการ
กรณีสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง

ลำดับ	กระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง	๓ วัน	นิติกรเจ้าของสำนวนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง	นิติกรที่ได้รับมอบหมาย สำนวน
๒	อธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน	ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน	เสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวนเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ	
๓	เจ้าของสำนวนดำเนินแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงให้ประธานกรรมการและกรรมการทราบ	หาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน	คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงรับทราบและศึกษาเรื่องราวเรียนกล่าวหา	
๔	ประชุมคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดประเด็นและวางแผนทางการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง		นัดหมายประธานกรรมการและกรรมการเพื่อประชุมกำหนดประเด็นและวางแผนทางการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง	
๕	ดำเนินการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวง		คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ เป็นต้น	
๖.	ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานที่รับฟังได้ (ได้มาโดยชอบ) และพิจารณาข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติและทำรายงานการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็น	ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ข้อเท็จจริง ไม่ซับซ้อน ไม่เกิน ๖ เดือน ข้อเท็จจริง ซับซ้อน ไม่เกิน ๑๘ เดือน	รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร นำมาประชุมวิเคราะห์ตามประเด็นที่มีการกล่าวหา โดยแยกพยานหลักฐานที่รับฟังได้กับรับฟังไม่ได้ และนำมาชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือว่ามีน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน แล้วสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงมติแล้วจัดทำรายงานการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง มูลกรณีหรือที่มาของเรื่องพยานหลักฐานต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่ยุติ การพิจารณาวินิจฉัย พร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา	นิติกรที่ได้รับมอบหมาย สำนวน
๗	เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง	๗ วัน	เสนอเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่องหรือดำเนินการทางวินัยต่อไป ในกรณีที่มีมูลเป็นความผิดวินัย	นิติกรที่ได้รับมอบหมาย สำนวน